
        
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ  
 
 

   วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ 
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม  
    ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

(๑) กระทู้ถาม 
     ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

     ๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายสุเทพ  อู่อ้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายช่ือ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี   

  สอบถามกรณีการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-๑๙ ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไม่ทั่วถึงและมีการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะแรงงานในระบบ 
ตามมาตรา ๓๓ และแรงงานนอกระบบอีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งยังไม่ได้รับการดูแลจากมาตรการการเยียวยา  
ซึ่งหลังจากที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ
แก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว และแม้ว่ากระทรวงแรงงานจะมีการแก้ไขกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทน
กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยโดยเพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแล้วนั้น แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงกรณี 
การถูกลดเงินเดือน การถูกบังคับให้ลาออก การค้างจ่ายเงินเดือนมากกว่าหนึ่งเดือน และสมาชิกสหภาพ
แรงงานถูกกดดันให้ลาออก จึงสอบถามถึงมาตรการดูแลแรงงานกลุ่มนี้ และแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้ง
มาตรการแก้ปัญหาและตรวจสอบกรณีผู้ประกอบการอาศัยช่องว่างของกฎกระทรวงในการปิดกิจการ 
และเลิกจ้างแรงงานโดยไม่มีธรรมาภิบาล ตลอดจนมาตรการดูแลแรงงานนอกระบบให้ได้รับการเยียวยา 
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

    หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามว่า รัฐบาลพยายามช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบหลายประการ ส าหรับผู้ประกันตน 
ตามมาตรา ๓๓ จะได้รับการลดหย่อนอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมใน เดือนมีนาคม - 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ จากเดิมร้อยละ ๕ เป็นร้อย ๑ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ จะได้รับการลดหย่อนอัตรา
การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๓ จากเดิมร้อยละ ๙ เป็นร้อยละ 
๑.๘ นอกจากนี้ ได้ขยายระยะเวลาในการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยค่าจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 
ขยายเวลาให้น าส่งเงินสมทบได้ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ค่าจ้างเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ขยายเวลาให้น าส่ง
เงินสมทบได้ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ และค่าจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ขยายเวลาให้น าส่งเงินสมทบได้
ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ในกรณีที่ว่างงานหรือนายจ้างไม่ให้ท างานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยจะได้รับเงิน
ทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ ๖๒ ของค่าจ้างรายวัน ระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน กรณีลาออกจะได้รับ
เงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ ๔๕ ของค่าจ้างรายวัน ระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน กรณีการเลิกจ้าง 
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จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้างรายวันระยะเวลาไม่เกิน ๒๐๐ วัน ทั้งนี้  
การจ่ายเงินในช่วงแรกมีความล่าช้าเนื่องจากกระบวนการรับจ่ายเงินด้วยการกรอกเอกสาร แต่ในปัจจุบัน 
มีความรวดเร็วมากขึ้นสามารถจ่ายเงินได้ภายในระยะเวลา ๓ วัน แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งส่งผล
กระทบต่อทั้ งผู้ประกอบการและแรงงานมากกว่าระยะเวลาที่กฎกระทรวงก าหนด จึงจะมีการหารือ  
กับคณะกรรมการไตรภาคีเพ่ือแก้ไขกฎกระทรวงเพ่ิมเติมในการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชยให้มากกว่า 
๙๐ วัน  

   ส าหรับกรณีการปิดกิจการนั้น กระทรวงแรงงานได้ส่งผู้ตรวจราชการลงไปตรวจสอบ
เรื่องการจ่ายเงิน การรับเงิน และสภาพความเป็นอยู่ของลูกจ้าง สัปดาห์ละหลายพันโรงงาน โดยการจ่ายเงิน
ทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ ๖๒ ของค่าจ้างรายวัน ในอัตราที่มากกว่ากระทรวงการคลังก าหนด
ค่าจ้างขั้นต่ า ๕,๐๐๐ บาท แต่ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการเองก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเช่นกัน 
และมีการหารือกับกระทรวงการคลังเพ่ือให้แรงงานที่ท างานไม่เต็มเวลาได้รับเงิน ๕,๐๐๐ บาท ส าหรับเงินที่ได้
จากพระราชก าหนดกู้เงินฯ นั้น จะมีการหารือกับกระทรวงการคลังเพ่ือน ามาคืนให้กับกองทุนประกันสังคม
ต่อไป ส่วนแรงงานนอกระบบนั้น ยังไม่มีหน่วยงานของรัฐดูแลโดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมการซึ่งเป็น
ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ มาประชุมร่วมกัน ๖ เดือน ต่อครั้ง เพ่ือดูแลแรงงานกลุ่มนี้ ซึ่งการท างานในลักษณะ
ดังกล่าวไม่สามารถผลักดันมาตรการการดูแลแรงงานนอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงแรงงาน 
ก าลังอยู่ระหว่างการร่างพระราชบัญญัติแรงงานนอกระบบ เพ่ือให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบแรงงาน  
นอกระบบโดยตรง และผลักดันให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ มีมาตรการส าหรับแรงงานกลุ่ มนี้ โดยใช้โมเดล 
การบริหารจัดการของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม  ต้องใช้เวลา 
ในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและขอความสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านเพ่ือให้
กฎหมายส าหรับแรงงานกลุ่มดังกล่าวเกิดข้ึน     

   ๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย นายเอกการ  ซื่อทรงธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดแพร่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

   สอบถามเกี่ ยวกับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ เรียนรู้การป่ าไม้ 
เป็นงบประมาณ ๖.๗ ล้านบาท ซึ่งจากกรณีที่มีการรื้อถอนอาคารไม้โบราณซึ่งเป็นอาคารที่ท าการเก่า 
ของบริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้ง จ ากัด ซึ่งตั้งอยู่นอกก าแพงเมืองแพร่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ริมแม่น้ ายม 
ท าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการด าเนินการดังกล่าวเป็นอย่างมาก  อาคารหลังนี้ 
สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๔๓๒ เป็นอาคารเรือนไม้ประยุกต์หรืออาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล  มีลักษณะ
ผสมผสานกันระหว่างอาคารท้องถิ่นและอาคารแบบตะวันตกที่มีความนิยมสร้างขึ้นในระยะที่มีบริษัทต่างชาติ
เข้ามาสัมปทานป่าไม้ในพ้ืนที่ภาคเหนือของไทย เมื่อบริษัทดังกล่าวหมดสัมปทานจึงมอบอาคารแห่งนี้ให้กับ
รัฐบาลไทย และเนื่องจากการบูรณะที่มีการรื้อและมีการใช้รถแม็คโครโดยไม่มีการถอดแบบที่ถูกต้อง 
ทางวิชาการ ไม่ดูแลไม้เดิม ที่ควรจะซ่อมแซมและให้กรมศิลปากร รวมถึงพ่ีน้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
ท าให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากต่อประชาชนในจังหวัดแพร่ จึงสอบถามถึงวัตถุประสงค์ 
ในการปรับปรุงซ่อมแซมครั้งนี้ และกระบวนการที่ถูกต้องในการปรับปรุงอาคารที่เป็นโบราณสถาน 

   นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตอบกระทู้ถามว่า อาคารดังกล่าวก่อสร้างเมื่อปี ๒๔๓๘ ต่อมาปี ๒๔๔๔ ได้มอบให้กับกรมป่าไม้เพ่ือให้ท าเป็น 
ที่ท าการของป่าไม้จังหวัดแพร่  ต่อมาได้มีการจัดระบบราชการใหม่ปี ๒๕๔๕ ได้มีการแยกกรมป่าไม้ 
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ออกจากกันท าให้อาคารหลังดังกล่าวนั้นอยู่ภายใต้การดูแล 
ของกรมอุทยานแห่ งชาติ ฯ  ส าหรับการบู รณ ะอาคารหลั งนี้ นั้ น ได้มีแนวความคิดตั้ งแต่ปี  ๒๕๖๑  
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ซึ่งทางส านักพ้ืนที่อนุรักษ์ที ่ ๑๓ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณควบคู่กับทางท่องเที ่ยวและกีฬา
จังหวัดเป็นการขอสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพราะอาคารหลังนี้นอกจากจะเป็น
โบราณสถานที่มีคุณค่าส าคัญที่มีอายุ ๑๐๐ กว่าปี ยังเป็นจิตวิญญาณของพ่ีน้องชาวจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ ได้ขอ
งบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ แต่ไม่ได้รับการจัดสรร และได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๓ จ านวน 
๖.๗ ล้านบาท ซึ่งมีการประมูลจนกระทั่งประมูลไปได้เหลือ ๔ ล้านกว่าบาทเท่านั้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
ได้มอบหมายกรมอุทยานแห่งชาติฯ ด าเนินการ และทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ส่งเรื่องมาให้ส านักพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่  ๑๓ เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่จึงให้ทางพ้ืนที่นั้นเป็นผู้ ด าเนินการเพ่ือ 
ความคล่องตัวและด าเนินการได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม การของบประมาณนั้นเป็นไปเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เพราะถือว่าเป็นอาคารที่มีความส าคัญ ซึ่งการเกิดสิ่งที่ผิดพลาดดังที่กล่าวมานั้นเนื่องจากด าเนินการ 
โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกของพ่ีน้องชาวจังหวัดแพร่ ขาดความรอบคอบ และขาดการมีส่วนร่วมของพ่ีน้อง
ประชาชน ดังนั้น จะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว โดยทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้น และจะต้องประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งวัฒนธรรมจังหวัด  
กรมศิลปากร และประชาชนชาวจังหวัดแพร่ เพ่ือหารือร่วมกันและหาแนวทางการแก้ไขให้อาคารหลังนี้ 
กลับมาอีกครั้ง 

    ๑ .๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายสงวน  พงษ์มณี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดล าพูน พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

   สอบถามถึงกรณีสมาคมผู้ผลิตล าไยอบแห้งท าหนังสือร้องเรียนผู้ประกอบการรับซื้อ 
(ล้ง) ส่งล าไยไปประเทศจีนที่ ไม่สามารถเดินทางเข้ามารับผลผลิตล าไยในประเทศไทยได้ นอกจากนี้   
เมื่อตลาดหลักในต่างประเทศ อาทิ ประเทศจีน ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ เหลือเพียงตลาดรอง อาทิ มาเลเซีย 
อินเดีย และยุโรปบางประเทศ แต่ผลผลิตที่รับซื้อและส่งออกไม่มาก ส่วนตลาดอินโดนีเซียยังไม่มีการอนุญาต
น าเข้าล าไยซึ่ งคาดว่าจะเปิดตลาดในช่วงที่คุณภาพของล าไยไม่สามารถส่งออกได้  ท าให้ เป็นภาระ 
ของผู้ประกอบการล าไยอบแห้ง จึงสอบถามถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและการเข้าถึงนโยบาย 
การขนย้ายล าไยออกจากแหล่งผลิตภายในประเทศในราคา ๓ บาทต่อกิโลกรัม 

   นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ตอบกระทู้ถามว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรับซื้อส่งล าไย (ล้ง) ขึ้นทะเบียนประมาณ ๔๒ ราย โดยการแก้ปัญหา
ในเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการในการพยายามส่งเสริมให้ เกษตรกรมีโอกาสรวบรวมผลผลิต  
โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงล้งจากประเทศจีนเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ จะใช้วิธีการระบายผลผลิตทั้งตลาด 
ในประเทศและต่างประเทศด้วย และหากการส่งสินค้าให้ล้งไม่เพียงพอจะต้องหาแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 
โดยกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระบบและมีมาตรการเชิงรุกในการเข้าไปด าเนินการตั้งแต่ต้น
ฤดูกาล ซึ่งในปีที่ผ่านมาประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง ท าให้ราคาล าไยในประเทศดีตามสมควร และในปีนี้  
ได้เริ่มต้นด าเนินการแล้ว โดยเมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้เดินทางลงพ้ืนที่ ไปรับทราบปัญหาและ 
หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับเกษตรกร ผู้ส่งออก และหน่วยงานราชการ โดยมีมาตรการช่วยเหลือในประเทศ 
๕ มาตรการ คือ ๑. การช่วยเหลือเกษตรกรที่เก็บล าไย โดยทันทีท่ีเก็บผลผลิตให้แจ้งพาณิชย์จังหวัด ซ่ึงจะได้รับ 
ความช่วยเหลือกิโลกรัมละ ๓ บาท มีวงเงินการช่วยเหลือทั้งหมดจ านวน ๗๒ ล้านบาท ๒. มาตรการในการช่วย
ค่าบริหารจัดการให้กับล้งกิ โลกรัมละ ๓ บาท ๓. มาตรการช่วยผู้ส่งออกผลผลิตกิโลกรัมละ ๕ บาท  
๔. การชะลอการขายผลผลิตส าหรับเกษตรกร ผู้แปรรูปผลผลิต และผู้ส่งออกที่รวบรวมโดยไม่ขายผลผลิต  
มีมาตรการช่วยเหลือกรณีกู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี และ ๕. การส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ  
 
 
 
 



       - ๔ - 
 
โดยจะรับข้อเสนอของสมาชิกฯ ไปสั่งการหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ เร่งด าเนินการโดยเร็ว นอกจากนี้   
ยังมีมาตรการเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การตลาดน าการผลิต ส าหรับตลาดในประเทศในรูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ โดยท าสัญญาร่วมกับห้างสรรพสินค้าชั้นน าในการรับผลผลิตเข้าไปจ าหน่าย พร้อมทั้งด าเนินการซื้อ
ข ายล่ ว งห น้ า  โด ย ใช้ พ าณิ ช ย์ จั งห วั ดทั้ ง  ๗ ๗  จั งห วั ด เป็ น กล ไก ใน การติ ด ต่ อ ซื้ อ ข าย  รวม ทั้ ง 
การวางจ าหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ ส่วนตลาดต่างประเทศได้วางมาตรการด าเนินการทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์เช่นกัน อาทิ การวางขายผลไม้ผ่านแพลตฟอร์ม Tmall ของ Alibaba Group Amazon 
Lazada และแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ในอนาคต ในส่วนของตลาดประเทศอินโดนีเซียที่มีปัญหานั้น จะมีการเจรจา
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของประเทศอินโดนีเซียกับประเทศไทยต่อไป ส าหรับปัญหาการอนุญาตให้ล้ง  
จากประเทศจีนเข้ามารับซื้อผลผลิตในประเทศไทยต้องมีการหารือร่วมกับรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป       
       ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
    ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การพิจารณาเสนอให้ผืนป่าฮาลา – บาลา เป็นมรดกโลก 
โดย นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถาม นายกรัฐมนตรี  
    ด้วยผืนป่าฮาลา - บาลา เป็นป่าฝนเขตร้อน (Tropical Rain Forest) ที่ส าคัญ 
ของประเทศไทย มีพ้ืนที่กว่า ๓ แสนไร่ รวมกับพื้นที่ส าคัญเชื่อมต่อกันแล้วจะมีพ้ืนที่เกือบ ๑ ล้านไร่ ครอบคลุม
พ้ืนที่จังหวัดยะลาและนราธิวาส มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความอุดมสมบูรณ์ กระทั่งได้รับการยกย่อง  
ให้เป็น "อเมซอนแห่งอาเซียน" อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมามีการบุกรุกผืนป่าฮาลา - บาลา อย่างต่อเนื่อง 
ภาครัฐและหน่วยงานราชการ จึงจ าเป็นต้องเร่งหาแนวทางจัดการดูแลผืนป่าแห่งนี้ เพ่ือไมให้เกิดความสูญเสีย
และมีความเสียหายมากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะจะส่งผลกระทบสืบเนื่องทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง มีชีวิตที่ใช้
ชีวิตผูกพันกับผืนป่า ประชาชน วิถีชีวิต และวิถีชุมชนของประชาชน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและยกระดับ
ความส าคัญของผืนป่าฮาลา - บาลา จึงควรเสนอให้ผืนป่าแห่งนี้ ได้รับการประกาศเป็น  "มรดกโลก "  
ทางธรรมชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งต่อกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปกป้องสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงดูแลวิถีชีวิตและวิถีชุมชน จึงสอบถามถึงแผนงานในการพิจารณาเพ่ือเสนอให้ผืนป่าฮาลา - บาลา ได้รับ
การประกาศเป็น "มรดกโลก" และนโยบายในการปราบปรามผู้บุกรุกท าลายผืนป่า และนโยบายในการอนุรักษ์
ผืนป่าในประเทศไทย 
    นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีมรดกโลกทางธรรมชาติอยู่ทั้งหมด ๒ แห่ง  
และก าลังผลักดันผืนป่าแก่งกระจานและแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการจัดท าบัญชี  
โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดท า
เอกสารประเด็นของแก่งกระจานและน าเสนอคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา
ส าหรับเงื่อนไขในการขึ้นเป็นมรดกโลกนั้นมีประมาณ ๑๐ ข้อ ที่ต้องแสดงถึงคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล  
โดย ๖ ข้อแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม และอีก ๔ ข้อ เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ อาทิ ความงดงาม 
ทางธรรมชาติชั้นเยี่ยม มีความส าคัญทางสุนทรียะ ความโดดเด่นทางธรณีวิทยา ความส าคัญด้านสภาพ 
ทางธรณีวิทยา ความโดดเด่นของกระบวนการทางนิเวศวิทยาและชีววิทยา  ส าหรับการบริหารจัดการ 
แหล่งที่จะขอขึ้นเป็นมรดกโลกนั้นจะใช้เวลาประมาณ ๑ ปี และยังมีขั้นตอนที่คณะกรรมการชุดต่างๆ จะมา
พิจารณาในสถานที่ที่เสนอ อีกทั้งเวลาที่ประเทศไทยจะต้องรวบรวมข้อมูลและศึกษาทั้งเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ 
หรือกลุ่มพืชต่าง ๆ โดยใช้เวลาประมาณอีก ๒ – ๓ ปี ดังนั้นการที่จะขอให้แหล่งใดขึ้นเป็นมรดกโลกจึงค่อนข้าง
ใช้เวลานานประมาณ ๓ – ๔ ปี อย่างไรก็ตาม กลุ่มป่าฮาลา – บาลา นั้น เป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่ได้เตรียมการ 
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มานานแล้วที่จะขึ้นให้เป็นมรดกโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นมรดกอาเซียนข้ามแดนเนื่องจากเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อ
กับประเทศมาเลเซีย ส าหรับมรดกอาเซียนข้ามแดนในปัจจุบันประเทศไทยมีอยู่ ๖ แห่ง จากจ านวนทั้งหมด 
๔๙ แห่ง ในอาเซียน เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา กลุ่มป่าแก่งกระจาน หมู่เกาะ
สุรินทร์ และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นต้น ซึ่งหากผืนป่าฮาลา – บาลา ได้รับการรับรองให้เป็น
มรดกอาเซียนข้ามแดนก็จะเป็นแห่งแรกของอาเซียน ซ่ึงขณะนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ก าลังเร่งด าเนินการอยู ่ 
    ส าหรับนโยบายในการปราบปรามผู้บุกรุกท าลายผืนป่านั้น รัฐบาลได้ด าเนินการ 
มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ แนวทางต่าง ๆ การท าความเข้าใจกับพ่ีน้อง
ประชาชนในพ้ืนที่ การจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือสนับสนุน
การท างานของหน่วยงานในพ้ืนที่ การใช้อากาศยานไร้คนขับซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจตราและ 
บินลาดตระเวน ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการป้องกันและรักษาป่าได้ นอกจากนี้ยังมีการใช้กล้องบันทึกภาพ
แบบเรียลไทม์อีกด้วย ทั้งนี้ ได้ให้แนวทางกับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า คดีที่เกี่ยวกับการตัดไม้
ท าลายป่านั้น ไม่ต้องการแก้ไขปัญหาแต่ต้องการป้องกันมากกว่า       

๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาช้างป่าท าลายสวนผลไม้ของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี โดย นายจารึก  ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดจันทบุรีเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกผลไม้มากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย  
โดยปัจจุบันได้ก าลังเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้ ซึ่งพบว่ามีช้างป่าเป็นจ านวนมากเข้ามาเก็บกินและท าลาย 
สวนผลไม้ของชาวสวนที่มีทั้งทุเรียน ลองกอง และมังคุด โดยฉพาะพ้ืนที่อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  
ท าให้ชาวสวนในพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก จึงสอบถามถึงมาตรการในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา และมาตรการในการเยียวยาชาวสวนผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว รวมทั้งนโยบาย
ในการสร้างแหล่งอาหารและแหล่งน้ าให้กับช้างป่า 

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตอบกระทู้ถามว่า ปัญหาเรื่องช้างเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ซึ่งหัวใจส าคัญคือท าอย่างไร 
ให้ช้างไม่ออกมาจากป่า สิ่งที่ส าคัญที่กระทรวงได้ด าเนินการไปแล้วแต่ประชาชนอาจจะไม่ทราบเนื่องจาก 
อยู่ด้านในป่า อาทิ ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน มีการสร้างอ่างเก็บน้ าจ านวน ๓ อ่าง และภายใน
ปี ๒๕๖๕ ได้วางแผนสร้างอ่างเก็บน้ าให้สามารถกักเก็บน้ าได้ปริมาณ ๒.๗ ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนั้น  
ได้วางแผนสร้างแหล่งอาหารในบริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน้ า เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างออกจากป่าไปท าลายสวนผลไม้
ของประชาชน ส าหรับมาตรการด้านอื่น ๆ นั้น กระทรวงได้จัดท าภูกั้นช้าง จัดตั้งเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวัง
และอนุรักษ์ช้างป่า จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วส าหรับผลักดันช้างป่าครอบคลุมพ้ืนที่ ๖ จังหวัด จัดเจ้าหน้าที่ 
สัตวแพทย์ สัตวบาลในการสนับสนุนด้านเทคนิคและดูแลช้างไม่ให้ออกมารบกวนประชาชน พร้อมทั้งจัดท า  
ป้ายเตือนเพ่ือสื่อสารกับประชาชนในพ้ืนที่ ในการนี้ กระทรวงพยายามอย่างเต็มที่ที่ จะสร้างสมดุลระหว่าง
ธรรมชาติกับมนุษย์ และมีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย ซึ่งกองทุนดังกล่าว  
มีงบประมาณส าหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการออกมาจากป่าของช้าง โดยในปัจจุบันมีการเยียวยา  
ไปแล้ว ๔๒๒ ราย วงเงินประมาณ ๔ ล้านบาท นอกจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ก าลังด าเนินการยกร่างระเบียบว่าด้วยการรับ การเก็บรักษา และจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่า  
แห่งประเทศไทย เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขเงื่อนไขการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากช้างป่า  
ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้ครอบคลุมถึงการแก้ไข
ปัญหาช้างป่าที่ออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนอกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และการท าระเบียบที่เก่ียวข้อง
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน รวมทั้งประสานความร่วมมือไปยังกรมป้องกัน 
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และบรรเทาสาธารณภัย ในการยกระดับความเสียหายที่เกิดจากช้างป่าให้เป็นภัยพิบัติ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบสามารถได้รับเงินเยียวยาจากกระทรวงการคลังได้ ส าหรับการสร้างแหล่งอาหารของช้างนั้น  
จะน าค าแนะน าของสมาชิกฯ กลับไปมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งด าเนินการ 
ในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาต่อไป 
    ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความซบเซาของการค้าอัญมณี โดย พันต ารวจโท 
ฐนภัทร  กิตติวงศา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
      เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้  
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป      
    ๑.๒.๔ กระทู้ถาม เรื่อง เรื่อง ปัญหากองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพติดลบ  
โดย นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
    กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพได้มีผลบังคับใช้เมื่อปี ๒๕๔๑ ในภาวะที่อัตรา
ดอกเบี้ยสูงและสถานการณ์ในขณะนั้นประเทศไทยยังไม่ได้เข้าสู่สั งคมผู้สูงอายุ แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน 
สังคมไทยก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) และอัตราดอกเบี้ย 
ที่ได้รับจากกองทุนลดต่ าลงอย่างมาก ซึ่งแปรผกผันกับจ านวนประชากรวัยท างานที่ลดลงอย่างมาก  ส่งผลให้ 
เกิดปัญหาเงินกองทุนชราภาพในระบบกองทุนประกันสังคมจะติดลบในอนาคต เนื่องจากต้องจ่ายเงิน 
สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ โดยในปี ๒๕๕๗ เป็นปีแรกที่ประกันสังคมได้จ่ายเงินกรณีชราภาพให้แก่
ผู้ประกันตนจ านวน ๘,๒๗๐ ล้านบาท ให้กับผู้ประกันตน ๑๒๖,๑๑๐ คน แบ่งเป็นผู้รับบ าเหน็จชราภาพ 
๑๒๒ ,๘๖๐ คน คิดเป็นเงิน ๘,๑๙๐ ล้านบาท และผู้รับบ านาญชราภาพจ านวน ๓ ,๒๕๐ คน เป็นเงิน  
๘๐ ล้านบาท และในปี ๒๕๖๗ ประมาณการว่าจะมีผู้รับบ านาญชราภาพถึง ๘๑๗,๖๘๐ คน คิดเป็นเงิน 
๔๑,๙๖๐ ล้านบาท ผู้รับบ าเหน็จชราภาพ ๑๒๑,๘๖๐ คน เป็นเงิน ๑๑,๐๖๐ ล้านบาท รวมมีผู้รับผลประโยชน์
ทดแทนทั้งหมด ๙๓๙,๕๔๐ คน เป็นเม็ดเงินถึง ๕๓,๐๒๐ ล้านบาท และในปื ๒๕๗๗ จะเป็นปีที่ส านักงาน
ประกันสังคม มีเงินสะสมกองทุนชราภาพสูงสุดประมาณ ๔.๖ ล้านล้านบาท มีการประมาณการว่าจะมีผู้รับ
บ านาญชราภาพถึง ๓.๓ ล้านคน คิดเป็นเงิน ๔๒๒,๒๓๐ ล้านบาท แต่ในปี ๒๕๘๗ รายรับเงินกองทุนชราภาพ
จะเท่ากับรายจ่ายและจะเริ่มติดลบในปี ๒๕๘๗ เป็นตันไป คือในอีก ๒๔ ปื ข้างหน้ากองทุนประกันสังคม 
จะลดลงจนไม่มีเงินจ่ายบ าเหน็จบ านาญให้ผู้ประกันตนในรุ่นหลัง ๆ ได้อีก จึงสอบถามถึงนโยบายการแก้ปัญหา
กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพติดลบ และการศึกษาทบทวนสิทธิประโยชน์ รวมทั้งผลตอบแทนของแรงงาน 
ต่างด้าว ที่ปัจจุบันได้รับประโยชน์เต็มที่เท่าเทียมกับแรงงานไทย ทั้งที่แรงงานไทยที่อยู่นอกระบบซึ่งไม่ได้ 
เป็นสมาชิกยังไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ จากรัฐ 
    หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบกระทู้ถาม
ว่า กองทุนประกันสังคมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่ต้องการความยั่งยืนจะต้องเก็บเงินในอัตราสมทบประมาณ
ร้อยละ ๒๗ – ๓๔ ดังนั้นเพ่ือให้สามารถจ่ายในยามชราภาพได้ร้อยละ ๒๐ ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 
หรือมากกว่านั้น จะต้องมีการจัดเก็บเงินสมทบประมาณร้อยละ ๓๐ ซึ่งกฎหมายก าหนดให้กองทุนประกันสังคม
เก็บเงินสมทบได้ร้อยละ ๒๘.๗๕ แต่ปัจจุบันมีกฎกระทรวงให้จัดเก็บสมทบเพียงร้อยละ ๑๒.๗๕ ท าให้มีเงิน 
ไม่เพียงพอในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนชราภาพของไทยได้ก าหนดเงื่อนไขการเกิดสิทธิว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์
ต่อเมื่อส่งเงินสมทบครบ ๑๕ ปี ในช่วงแรกจึงมีการเก็บเงินสะสมเข้ากองทุนจ านวนมาก แต่ตั้งแต่บัดนี้ 
เป็นต้นไปจะมีการจ่ายเงินออกจากกองทุนตามอัตราการเกิดตายของคนไทย ค านวณโดยสหประชาชาติ 
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ว่าประชาชนไทยมีจ านวน ๕๗ ล้านคน ในปี ๒๕๓๔ เพ่ิมเป็น ๖๖.๑ ล้านคน ในปี ๒๕๖๓ และจะมีเหลือเพียง 
๔๒ ล้านคน ในปี ๒๖๔๓ หากค านวณตามประชากรนี้หมายความว่าการจ่ายเงินกองทุนชราภาพจะติดลบ
กระแสเงินรับจ่ายในปี ๒๕๘๖ ซึ่งปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจะต้องก าหนดอัตราเงินสมทบให้เพียงพอกับการจ่าย
สิทธิประโยชน์ต่อไป อย่างไรก็ตาม ภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยากเนื่องจากมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓ ฝ่าย คือ รัฐบาล 
นายจ้าง และลูกจ้าง โดยทั้ง ๓ ฝ่าย จ่ายเงินเข้ากองทุน แต่มฝี่ายเดียวที่เบิกเงินจากกองทุน โดยเฉพาะในช่วงนี้
ทั้ง ๓ ฝ่าย อยู่ในภาวะล าบากและไม่มีเงิน ส าหรับเรื่องสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างด้าวนั้น ส านักงาน
ประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองแรงงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ กล่าวคือแรงงานที่ถูก
กฎหมายทุกกลุ่มสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมและมีสิทธิเช่นเดียวกันกับแรงงานไทยทุกประการตามหลัก
สากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
    ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ     

        ๑.๓.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้เก็บภาษีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ลงในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเป็นสินค้า
ต้องห้ามในการส่งออกหรือในการน าเข้า โดย นายอนุชา  น้อยวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก 
พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   โดยมี นายจุรินทร์  
ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  

      ๑.๓.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าคดีฆาตกรรมท่านเจ้าคุณ 
ศรีสกลกิจ อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร โดย นายนิยม  เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมี นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ า 
ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

      ๑.๓.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบผลการติดตามการด าเนินคดีการใช้ปืน 
ลูกซองยิงพระชลธาร ถาวโร กาญจนบุตร เจ้าอาวาสส านักสงฆ์ถ้ าเขาเพ -ลา อ าเภอท่าชนะ จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี เสียชีวิต พร้อมลูกศิษย์ โดย นายนิยม  เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร  
พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี  โดยมี นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม   

      ๑.๓.๔ กระทู้ถาม เรื่อง ถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (มอเตอร์เวย์ 
อ่าวไทย) โดย นายนริศ  ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมี นายถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบ
กระทู้ถาม 

      ๑.๓.๕ กระทู้ถาม เรื่อง กรณีการร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากการถูกด าเนินคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านโคกตาด ต าบลป่าเลา อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายถาวร  เสนเนียม 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘ 
 

   ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ประธานฯ ขอน าระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมา
พิจารณา ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง 
 
 
 
 



 
 
       - ๘ - 
 
    (๗) เรื่องอ่ืน ๆ 
        ๗.๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา 
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  
             เพ่ือให้การพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความรอบคอบ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อประชาขนและประเทศชาติ ประกอบกับในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ได้มีการระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถประชุมคณะกรรมาธิการได้ จึงขอขยายระยะเวลา 
การพิจารณาศึกษา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖   

ที่ประชุมเห็นชอบ 
        และเรื่องอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว
ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันได้มี
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงเป็นเหตุ ให้ ไม่สามารถประชุมคณะกรรมาธิการ 
ได้ คณะกรรมาธิการจึงใคร่ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  
ตามความในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖   

ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

   จากนั้น ประธานฯ ได้น าเรื่องรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระมาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ได้เชิญ
สมาชิกฯ ยืนรับฟังพระบรมราชโองการ  
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
สมาชิกวูฒิสภา จ านวน ๒๕๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อมา นายอุดม  คชินทร สมาชิก
วุฒิสภา ได้ลาออกจากต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เป็นเหตุให้ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง อาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้ง นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์ เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนต าแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป ประกาศ 
ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา 

 

   (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
        ๒.๑ รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๒ 
    ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติว่า ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสรุปปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
มาแถลงรายงานประจ าปีต่อรัฐสภาด้วย นั้น บัดนี้ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดท ารายงานผู้ตรวจ 
การแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๒ เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงขอน าส่งรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๒  
เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
     



 
 
       - ๙ – 
 
    พลเอก วิทวัส  รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน น าเสนอรายงานและ 
แถลงผลการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ผลการด าเนินงาน  
ตามหน้าที่และอ านาจในกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ  
ผลการด าเนินงานของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
    สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่าง ๆ อาทิ ระยะเวลาในการด าเนินงานซึ่งมีจ านวนมากกว่าครึ่งใช้เวลาเกินกว่าสามเดือนในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามา และขอให้เร่งรัดการด าเนินงานให้เร็วมากขึ้น 
เนื่องจากบางเรื่องประชาชนไม่สามารถรอได้ และยังขาดการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหา อย่างไรก็ตาม ได้แสดงความชื่นชมต่อการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการน าเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาไปด าเนินการต่อ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
    พลเอก วิทวัส  รชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชี้แจงกรณีระยะเวลา 
การด าเนินงานซึ่งสมาชิกฯ เสนอว่าควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนั้น ด้วยระบบและขั้นตอน  
การประสานงานไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมีความล่าช้าอยู่แล้ว หากมีจ านวนเกินกว่าสองหน่วยงานขึ้นไป  
ก็มักจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการ อย่างไรก็ตาม ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ได้พยายามแก้ไขปัญหาและติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้กับประชาชน  
อย่างเต็มความสามารถ ส าหรับประเด็นการขาดการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ในระเบียบปฏิบัติ
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน หากมีการประชุมจะต้องเชิญผู้ร้องในประเด็นนั้น ๆ มาร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง แต่กรณี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจ านวนมากเป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ส่วนในประเด็นอ่ืน ๆ  
ที่สมาชิกฯ เสนอแนะนั้นจะขอรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
     ที่ประชุมรับทราบ 
 

        ๒.๒ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนาพื้นที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
    ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มาเพ่ือ
ด าเนินการ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
และรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้เสนอรัฐสภาทราบต่อไป 
    ที่ประชุมรับทราบ 
 

        ๒.๓ รับทราบรายงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท า 
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
    ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้ เสนอรายงาน 
ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจ าปี 
๒๕๖๑ มาเพ่ือด าเนินการ โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบรายงานตามมาตรา 
๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าตัวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ และให้เสนอรัฐสภาทราบต่อไป 
 
 



       - ๑๐ - 
 
    สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่าง ๆ อาทิ การจัดท ารายงานโดยวิธีการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ นั้นไม่มีการแยกแยะข้อมูลที่เป็น
ประเด็นเฉพาะเรื่องความรุนแรงในครอบครัวและไม่มีฐานข้อมูลกลางที่กล่าวถึงการกระท าความรุนแรง 
ในครอบครัวที่แท้จริง ซึ่งส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) และจ านวนตัวเลขกระบวนการแจ้ง 
ไม่สอดคล้องกับตัวเลขกระบวนการจัดการ แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกระท าจ านวนมากยัง ไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
นอกจากนี้ ข้อกฎหมายตามมาตรา ๑๗ ก าหนดให้แสดงสถิติตัวเลขเพียงเท่านั้น แต่ไม่มีการวิเคราะห์สาเหตุ
และปัจจัยของสถิติดังกล่าว และไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ได้ อีกทั้งยังไม่มีการน าเสนอ
วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเชื่อมโยงกัน โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลยังไม่มีการก าหนดนิยามออกมาอย่างเป็น
เอกภาพ ที่จะสามารถน าไปสู่การจัดสรรนโยบายและมาตรการส าหรับแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างตรงจุด  
และมีประสิทธิภาพ  
    นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้อ านวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงกรณีเรื่องข้อมูลว่า  
ต้องยอมรับว่ากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีฐานข้อมูลในการจัดเก็บเรื่องความรุนแรงในครอบครัว 
โดยให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ประจ าอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
รวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ หน่วยงานมาเป็นข้อมูลกลางของกรม ซึ่งตัวเลขที่ได้มาจากการเกิดเหตุความรุนแรง
ในครอบครัวและมีการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปดูแลจึงจะมีการบันทึกลงในระบบส่วนกลาง ส าหรับข้อมูล
จากอีก ๑๕ หน่วยงานนั้น เป็นความจริงตามที่สมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นจึงยังไม่ตรง
กับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในปีต่อไปจะน าข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุง
แก้ไขต่อไป ส่วนการบริหารจัดการนั้นต้องยอมรับว่าความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้น กรมกิจการสตรี 
และสถาบันครอบครัวไม่สามารถแก้ปัญหาเพียงหน่วยงานเดียวได้อย่างเบ็ดเสร็จ ต้องเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย 
ในการประสานความร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาในทุกมิติของสังคม โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  
และเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจว่าปัจจุบันยังเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เพ่ิมขึ้น แม้ว่าจะมีการรณรงค์ สร้า งจิตส านึกให้กับ 
ทุกคนในสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ส าหรับพระราชก าหนดขยายระยะเวลาบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ได้มีหนังสือสอบถามความเห็นไปยัง ๓๐๐ กว่าหน่วยงานว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวมีประเด็นใดบ้างที่ต้อง
แก้ไขเพ่ิมเติม พัฒนา หรือใช้มาตรการใดขับเคลื่อนพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เกิดผลที่แท้จริงได้ ซึ่งขณะนี้
ได้รับรายงานกลับมาครบทุกหน่วยงานและได้จัดท ารายงานสรุปเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ได้มีการจ้างลูกจ้าง
อัตราจ้างประจ าส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพ่ือทดลองปฏิบัติงานในงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว และอยู่ในขั้นตอนการประเมินว่าจะสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และสามารถแก้ปัญหาการว่างงานให้กับผู้ที่ ได้รับผลกระทบ  
จากเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้อีกทางหนึ่ง โดยจะพยายามรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและด าเนินการให้พระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ซ่ึงจะรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรให้รับทราบต่อไป 
 

        ๒.๔ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
    โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๕ บัญญัติว่า ภายในหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปิงบประมาณ 
ให้คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โตยให้คณะกรรมการสรุปปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ และเผยแพรให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ได้จัดท ารายงานและน าเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป 
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    สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่าง ๆ อาทิ กระบวนการท างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายใต้ข้อจ ากัดและข้อกฎหมาย 
ควรมีการปรับการท างานให้ดีขึ้น เนื่องจากการด าเนินงานมีความล่าช้า ผู้ร้องเรียนกลับถูกแจ้งความ  
หมิ่นประมาท การด าเนินการตรวจสอบด าเนินการเฉพาะหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน ไม่มีการสอบถามผู้เสียหาย 
และไม่มีการแจ้งผู้ร้องเรียนล่วงหน้าเมื่อกระบวนการไปถึงชั้นศาล ดังนั้น จึงควรปรับกระบวนการแสวงหา
ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ท าให้ประชาชนเห็นว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ  เป็นที่ พ่ึ ง 
ของประชาชนได้ ส าหรับการท าความเข้าใจนั้นมีเพียงการด าเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ไม่ มีการท า 
ความเข้าใจกับประชาชน อีกทั้งจ านวนตัวเลขการร้องเรียนที่ลดลงไม่ได้แสดงว่าหน่วยงานด าเนินการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่แสดงให้เห็นว่าประชาชนขาดความเชื่อถือ และไม่กล้าร้องเรียนต่อหน่วยงาน ตลอดจน
การด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่เป็นอิสระอย่างแท้จริง และไม่มีบทบาทต่อประเด็น
ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเสนอแนะให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ใช้อ านาจที่มีอยู่เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 
    นางประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ  ชี้ แจงกรณี 
การด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สาม แตกต่างจากการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสิทธิฯ ชุดแรก เป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้กฎหมายคนละฉบับ คือ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ  พ .ศ . ๒๕๖๐ ได้ก าหนดวิธีการท างาน 
ของคณะกรรมการแตกต่างกันหลายประเด็นจนสร้างความสับสนให้กับสังคมว่า คณะกรรมการสิทธิฯ ชุดที่สาม 
ได้รับสถานะเป็นองค์กรอิสระ โดยคณะกรรมการสิทธิฯ ต่างเข้าใจกลไกลการท างาน และขอยืนยันว่า  
กรรมการสิทธิฯ ได้ท้วงติงว่าประเด็นใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ เพื่อไม่ให้สังคมเข้าใจว่าเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล 
หากกรรมการสิทธิฯ มีหน้าที่ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนขอให้กรรมการสิทธิฯ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเสียก่อน และจะชี้แจงเฉพาะเรื่องที่ไม่ถูกต้องเท่านั้น นอกจากนี้ กลไกการตรวจสอบมีความแตกต่าง
ไปจากเดิมเช่นกัน เนื่องจากไม่สามารถตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้และต้องใช้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ 
ในพ้ืนที่ ทั้งนี้  ขอยืนยันว่ากรรมการสิทธิฯ เป็นของประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่ของรัฐบาล และมีหน้าที่ 
เป็นสะพานในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยรัฐบาลจะต้องเป็นผู้ด าเนินการ   
    นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชี้แจงกรณีจ านวน 
เรื่องร้องเรียนที่ลดลงอันเนื่องมาจากความไม่เชื่อมั่นในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น ปัจจุบัน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีข้อจ ากัด 
ที่ห้ามกรรมการสิทธิฯ รับเรื่องร้องเรียน และมีการก าหนดหลักการปฏิบัติที่ให้เน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อย่างเป็นระบบ อีกทั้งให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องแทน ส่วนกระบวนการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่ล่าช้านั้น พระราชบัญญัติฉบับเดิมไม่มีการก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบ โดยด าเนินการ 
ในรูปแบบคณะอนุกรรมการ ซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการมากกว่าพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบัน ซึ่งมีการก าหนด
ว่าต้องไม่ล่าช้า ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิฯ จึงมีการปรับระบบการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 

        ๒.๕ รับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
ปี ๒๕๖๒ 
    ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๒)  
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าตัวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ 
(๒) บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจในการจัดท ารายงานผลการประเมิน 
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สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ เสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
ประกอบมาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ที่บัญญัติให้คณะกรรมการฯ จัดท ารายงาน 
ผลการประเมินสถานการณ์ต้านสิทธิมนุษยชนของประเหศประจ าปีให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
ปฏิทินเพ่ือเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป โดยให้กรรมการฯ 
มาแถลงรายงานดังกล่าวต่อรัฐสภาด้วย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดท ารายงานและน าเสนอต่อที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป 
    สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่าง ๆ อาทิ ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้ใช้แรงงานและนักสิทธิมนุษยชนที่ถูกท าร้ายร่างกายซึ่งไม่ได้รับ 
การปกป้องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  
     นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชี้แจงกรณกีารคุ้มครอง
ด้านสิทธิมนุษยชนของแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างและถูกฟ้องร้องโดยนายจ้าง โดยกรรมการ 
สิทธิฯ ได้น าข้อเสนอแนะต่ออุปสรรคของการตั้งสหภาพแรงงานส่งไปยังกระทรวงแรงงาน และติดตาม 
ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญต่อการละเมิดสิทธิแรงงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ที่ไม่ได้รับการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ โดยกรรมการสิทธิฯ ได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวและติดตามการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด เพ่ือไม่ให้ผู้ประกอบการอาศัยช่องว่างของกฎหมายละเมิดสิทธิของแรงงาน ส่วนกรณี
ที่นักสิทธิมนุษยชนถูกละเมิดนั้น กรรมการสิทธิฯ มองว่าต้องแก้ไขปัญหาทั้งระบบ และต้องมีกฎหมายคุ้มครอง 
และจะมีการออกรายงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้านต่าง ๆ โดยต้องมีกฎหมายคุ้มครอง
การแสดงความคิดเห็นอย่างครอบคลุมครบทุกด้าน ทุกมิต ิ 
 

        ๒.๖ รับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
    ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา 
๓๓ ได้บัญญัติว่า ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ให้กองทุนท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
คณะกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา โดยกล่าวถึงผลงานของกองทุน 
ในปีที่ล่วงมาแล้ว งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของคณะกรรมการประเมินผล 
ตามมาตรา ๓๕ (๓) นั้น ซึ่งกองทุนฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปีและน าเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ทราบต่อไป 
    สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่าง ๆ อาทิ มาตรการการพัฒนาสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์เพ่ือไม่ให้เกิดกรณีที่มีการใช้ความรุนแรง  
หรือสื่อลามกอนาจาร และสนับสนุนให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวงและข้อมูลที่บิดเบือน
ความเป็นจริง นอกจากนี้ยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่ากองทุนนี้มีความต้องการงบประมาณส าหรับน าไปพัฒนา 
สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างไร ส่วนกรณีการน าเสนอข่าวที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กโดยไม่มี  
การควบคุมและไม่มีมาตรการด าเนินการ ท าให้สื่อกลายเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สนับสนุนให้มีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน ส าหรับการน าเสนอเนื้อหาการท าภาพยนตร์ขนาดสั้นในประเด็นการกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียน 
โดยเฉพาะในผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งในรายงานฉบับนี้ไม่มีการสร้างความเข้าใจต่อประเด็นดังกล่าว 
แสดงให้เห็นว่ากองทุนนี้ยังไม่ได้ให้ความส าคัญต่อประเด็นการเท่าเทียมกันของสังคมเท่าที่ควร และไม่มีก าร
กล่าวถึงวัฒนธรรมประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามภาครัฐต้องควบคุมสื่อที่ไม่เหมาะสมทุกชนิด และส่งเสริมให้มี
การผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้มากขึ้น 
 
 
 



                 - ๑๓ - 
 
    นางวรินร าไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ชี้แจงว่าจะรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของสมาชิกฯ ไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
 

        ๒.๗ รับทราบรายงานประจ าปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
และสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ด้วยกระทรวงการคลังได้ เสนอรายงานประจ าปี กองทุนประชารัฐสวัสติการ 
เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเพ่ือด าเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบรายงานประจ าปีกองทุนประชารัฐสวัสติการเพ่ือเศรษฐกิจ 
ฐานรากและสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอและให้ เสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบต่อไป 
    สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่าง ๆ อาทิ รายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่ไม่สมบูรณ์ ไม่แสดงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน ไม่สะท้อนให้เห็นว่า
การใช้งบประมาณดังกล่าวมีความคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร และไม่มีความพร้อมในการจัดท ารายงาน นอกจากนี้  
ยังไม่มีการประเมินผลการด าเนินงานจากบุคคลภายนอก ไม่มีการแสดงผลสั มฤทธิและประสิทธิภาพ 
ของกองทุน และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่แสดงความเห็นในการสอบบัญชีนี้ ดังนั้น จึงควร 
น ารายงานฉบับนี้กลับไปแก้ไขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์  
    นางศิริวัลย์  แก้วมูลเนียม รองปลัดกระทรวงการคลัง ขอน้อมรับความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบรายงานที่ไม่สมบูรณ์ และขอถอนรายงานเพ่ือน ากลับไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ส่วนประเด็น 
ที่ สตง. ไม่แสดงความเห็นในการตรวจสอบบัญชีฉบับนี้ขอชี้แจงว่า ทางกองทุนได้น ากลับมาปรับปรุง  
และส่งกลับไปให้ สตง. รับทราบเรียบร้อยแล้ว 
    จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุม 
  
ปิดประชุมเวลา ๑๙.๒๕  นาฬิกา 
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